



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานเลขานุการ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๑๑ หรือโทร. ๒๒๒๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๑๒)

ที่ กท ๑๐๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักการระบายน้ำขอส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ราย นางสาวนันท์ภัสส์ นุตรทัต ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ สก.สนน. ๒๒) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ พร้อมแบบสรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) และคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน มาเพื่อโปรดปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วง เป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นางวาสณา ศิลป์เบญจพร)  
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ




ประกาศสำนักการระบายน้ำ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่ ก.ก.ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวนันท์ สัน นุตรทัต	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ สก.สนน. ๒๒)	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สก.สนน. ๒๒)	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นางวารสนา ศิลป์เชิญพร)  
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ  
ทิศทางการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง

นางสาวนันท์ นุตרת  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ สก.สนน. ๒๒  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบายน้ำ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)</p> <p>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)</p> <p>- อายุราชการ ๔ ปี ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๑๑ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๑๑ เดือน</p> <p>- ไม่มี</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘ คะแนน</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนันทิสต์ นุตรทัต  
 ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 ตำแหน่งเลขที่ สก.สนน. ๒๒  
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ สังกัด สำนักงานเลขานุการ  
 สำนักงานการระบายน้ำ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

ขณะดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

## ผลสำเร็จของงาน

๑. การจัดทำเอกสารขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ  
 มีความถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
 (การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ)

## วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดทำคู่มือการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ  
 เครือข่าย

๒. เพื่อรวบรวมข้อมูล กระบวนการทำงาน ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ปัญหา  
 และแนวทาง ด้านการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือให้นักทรัพยากรบุคคลได้ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้งานด้วยตนเอง

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีคู่มือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการจัดรวบรวมข้อมูล  
 ไว้อย่างเป็นระบบ สามารถอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

๒. นักทรัพยากรบุคคลสามารถนำความรู้จากคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. หน่วยงานมีเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้งานให้แก่ทรัพยากรบุคคลใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่สามารถลิ้งค์  
 เชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายใน สะดวกต่อการค้นหาหัวข้อที่ต้องการศึกษาและปฏิบัติงาน